



## ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

### เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ด้วยสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2040 (SWU Carbon Neutrality by 2040) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานที่ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าคุ้มทุน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานที่ดี อันจะทำให้เกิดการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และพร้อมเข้าสู่การประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายในปี พ.ศ. 2569 จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียวเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. ผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติของบุคลากร ตลอดจนปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของบุคลากร สำนักงานคณบดี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนตระหนักถึงการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้บุคลากร สำนักงานคณบดี ร่วมมือในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าคุ้มทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ตลอดจนรักษามาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษโดยจัดการขยะ น้ำเสีย อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
4. ส่งเสริมให้บุคลากร สำนักงานคณบดี ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้มีความสวยงาม ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสุขทางร่างกายและจิตใจให้กับบุคลากร นิสิต และผู้มาติดต่อราชการ
5. ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มีความพร้อมที่จะผลักดัน สนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามกรอบนโยบายข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการสื่อสารนโยบายให้แก่บุคลากร นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2567

(ศาสตราจารย์ ดร.ปริญทร์ ชัยวิสุทธางกูร)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์